

BÁO CÁO

Giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực của Ban pháp chế tại một số xã, thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Cuối năm 2021 và trong năm 2022, Ban pháp chế HĐND huyện tiến hành giám sát 06 chuyên đề (có văn bản kèm theo)¹.

Căn cứ kế hoạch số 06 /KH-BPC, ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Ban pháp chế HĐND huyện về kế hoạch Giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực của Ban pháp chế tại một số xã, thị trấn.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾT QUẢ SAU GIÁM SÁT

Qua giám sát Ban pháp chế đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị 52 nội dung trong báo cáo. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của Ban pháp chế HĐND huyện, UBND huyện, các đơn vị phòng ban, chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đã ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ban pháp chế HĐND huyện. Ban báo cáo kết quả theo dõi đơn đốc thực hiện các kiến nghị của Ban qua giám sát các chuyên đề trên, cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Sa Thầy theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ –CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ.

¹ Cụ thể tại các báo cáo của Ban Pháp chế, gồm:

Báo cáo số 137/BC-BPC ngày 16 tháng 12 năm 2022 về kết quả giám sát Công tác xét xử án trên địa bàn huyện đối với Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo số 138/BC-BPC ngày 16 tháng 11 năm 2022 về kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn; Báo cáo số 66/BC-BPC ngày 15 tháng 7 năm 2022 về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Sa Thầy; Báo cáo số 65/BC-BPC ngày 15 tháng 7 năm 2022 về giám sát tình hình thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; an toàn giao thông trên địa bàn huyện Sa Thầy; Báo cáo số 101/BC-BPC ngày 10 tháng 12 năm 2021 về Kết quả giám sát việc thực hiện Điều 13 về những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết (pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn); Báo cáo số 100/BC-BPC ngày 10 tháng 12 năm 2021 về Kết quả giám sát chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Sa Thầy theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính Phủ; Báo cáo số 24/BC-BPC ngày 19 tháng 4 năm 2021 về Kết quả giám sát thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện;

Qua giám sát Ban pháp chế đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:² Tổng số 7 kiến nghị: Trong đó 04 kiến nghị đối với UBND huyện và 3 kiến nghị đối với Phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Kết quả giải quyết như sau:

***Kết quả đã giải quyết:**

- + UBND huyện đã được giải quyết 04/04 kiến nghị (đạt 100%)
- + Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo giải quyết 03/03 kiến nghị (đạt 100%).

Trên cơ sở các kiến nghị của Ban, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đối với những công chức được chuyển đổi vị trí, UBND huyện đã làm tốt công tác ổn định tư tưởng để công chức, viên chức đến vị trí mới yên tâm tư tưởng công tác và tích cực rèn luyện theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

Qua theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát Ban nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị của Ban đã được UBND huyện, các đơn vị và UBND các xã, thị trấn liên quan tiếp thu và chỉ đạo khắc phục kịp thời; đến nay các kiến nghị cụ thể đã được các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết xong; những kiến nghị mang tính định hướng, tuyên truyền đã được các cơ quan đơn vị tiếp thu đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác 2023 để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2. Giám sát việc thực hiện Điều 13 về những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết (pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn)

Qua giám sát Ban pháp chế đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:³ Tổng số 7 kiến nghị: Trong đó 03 kiến nghị đối với UBND huyện và 4 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn. Kết quả giải quyết như sau:

***Kết quả đã giải quyết:**

- + UBND huyện đã được giải quyết 03/03 kiến nghị (đạt 100%)
- + UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo giải quyết 04/04 kiến nghị (đạt 100%).

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn đã tiếp tục tăng cường công tác, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, phát huy trên cơ sở pháp luật, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đóng góp xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

² Báo cáo số 100/BC-BPC ngày 10 tháng 12 năm 2021 về Kết quả giám sát chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Sa Thầy theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính Phủ

³ Báo cáo số 101/BC-BPC ngày 10 tháng 12 năm 2021 về Kết quả giám sát việc thực hiện Điều 13 về những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết (pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn).

Hầu hết tại UBND các xã, thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt của UBMTTQVN xã trong việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trên địa bàn xã, thị trấn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để UBMTTQ tham gia vào công tác xây dựng chính quyền, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng đã phát huy được vai trò, vị trí trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng sâu rộng.

3. Giám sát tình hình thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; an toàn giao thông trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Qua giám sát Ban pháp chế đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau⁴ Tổng số 11 kiến nghị: Trong đó 02 kiến nghị đối với UBND huyện; 4 kiến nghị Công an huyện; 5 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn. Kết quả giải quyết như sau:

- + UBND huyện đã được giải quyết 02/02 kiến nghị (đạt 100%)
- + Công an huyện đã được giải quyết 04/04 kiến nghị (đạt 100%)
- + UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo giải quyết 05/05 kiến nghị (đạt 100%).

Công an huyện đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực huyện uỷ, UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật và các văn bản liên quan. Việc tiếp nhận, quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản đã được đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao, từng bước được củng cố thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

4. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Qua giám sát Ban pháp chế đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau⁵ Tổng số 06 kiến nghị: Trong đó 02 kiến nghị đối với UBND huyện; 4 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn. Kết quả giải quyết như sau:

- + UBND huyện đã được giải quyết 02/02 kiến nghị (đạt 100%)
- + UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo giải quyết 04/04 kiến nghị (đạt 100%).

Hiện nay tất cả UBND các xã, thị trấn đều chú trọng về công tác hoà giải dưới cơ sở để cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương ngày càng sâu sắc. Bên cạnh đó Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn đã quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hoà giải được lồng ghép trong các Nghị quyết, Chương trình công tác, kế hoạch công tác

⁴ Báo cáo số 65/BC-BPC ngày 15 tháng 7 năm 2022 về giám sát tình hình thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; an toàn giao thông trên địa bàn huyện Sa Thầy.

⁵ Báo cáo số 66/BC-BPC ngày 15 tháng 7 năm 2022 kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Sa Thầy.

hàng năm, hàng tháng và hàng quý. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của Luật hoà giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giám sát việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn năm 2021.

Qua giám sát Ban pháp chế đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau⁶ Tổng số 07 kiến nghị: Trong đó 02 kiến nghị đối với UBND huyện; 5 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn. Kết quả giải quyết như sau:

- + UBND huyện đã được giải quyết 02/02 kiến nghị (đạt 100%)
- + UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo giải quyết 05/05 kiến nghị (đạt 100%).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND xã đã chủ động ban hành quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND các xã, thị trấn trong đó quy định rõ dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết hàng năm của HĐND các xã, thị trấn, công tác chuẩn bị và thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND xã để làm căn cứ tổ chức, triển khai thực hiện. Chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm của HĐND các xã, thị trấn được xây dựng căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của của các xã, thị trấn; chất lượng các nghị quyết được ban hành ngày càng được nâng lên bảo đảm đúng thẩm quyền, hình thức, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, kịp thời thể chế hoá các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn.

Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã bám sát quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành các nghị quyết để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngày càng chặt chẽ, đúng quy định của Luật. Quá trình xây dựng nghị quyết, thông qua nhiều hình thức và HĐND các xã, thị trấn luôn coi trọng việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, một số nghị quyết xã lựa chọn một số nội dung ban hành có tác động trực tiếp cuộc sống hàng ngày của Nhân dân, thông qua nhiều hình thức như: Thông qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đại biểu về tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện; đăng tải hệ thống Zalo của Đại biểu HĐND các thôn trưởng và thông báo trên loa truyền thanh xã...

6. Giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện Sa Thầy

Qua giám sát Ban pháp chế đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau⁷ Tổng số 06 kiến nghị: Trong đó 03 kiến

⁶ Báo cáo số 138/BC-BPC ngày 16 tháng 12 năm 2022 kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn năm 2021.

⁷ Báo cáo số 137/BC-BPC ngày 16 tháng 12 năm 2022 kết quả giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện

ngợi đối với Toà án nhân dân huyện; 03 ý kiến đối với UBND huyện. Kết quả giải quyết như sau:

- + UBND huyện đã được giải quyết 03/03 kiến nghị (đạt 100%)
- + Toà án nhân dân huyện đã chỉ đạo giải quyết 02/03 kiến nghị (đạt 66,6%).

Ý kiến đối với Toà án nhân dân huyện có 3 nội dung đang chỉ đạo tập trung giải quyết và còn 1 ý kiến đơn vị chưa thực hiện được: “*Thông qua hoạt động xét xử phối hợp với các cơ quan thi hành án xây dựng cơ sở dữ liệu tội phạm trên địa bàn huyện nghiên cứu phân tích tình hình tội phạm trên địa bàn huyện để kịp thời kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đối với các loại tội phạm đang gia tăng địa bàn phát sinh nhiều tội phạm*”. Đơn vị luôn phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án hình sự - công an huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Toà án, đảm bảo bản án được thi hành trên thực tế. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu hiện nay vẫn chưa được thực hiện được vì các lý do: Chưa có phần mềm để xây dựng cơ sở dữ liệu giữa 02 đơn vị, chưa có cán bộ chuyên về công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm. Có nhiều thời điểm do công tác luân chuyển, bổ nhiệm, theo học các lớp lý luận chính trị, nghiệp vụ xét xử nên đơn vị thiếu Thẩm phán, thư ký, trong khi đó ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hầu hết thẩm phán, thư ký còn kiêm nhiệm công tác văn phòng thống kê.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Kết quả đạt được

Nhìn chung đơn vị chịu sự giám sát đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục cơ bản những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị qua giám sát của Ban. Qua hoạt động giám sát đã giúp đơn vị, địa phương chịu sự giám sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, góp phần giải quyết những vấn đề bất cập, bức xúc mà cư tri quan tâm; đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương của huyện ngày càng được nâng cao.

2. Hạn chế

Còn 01 kiến nghị chưa được giải quyết “*Thông qua hoạt động xét xử phối hợp với các cơ quan thi hành án xây dựng cơ sở dữ liệu tội phạm trên địa bàn huyện nghiên cứu phân tích tình hình tội phạm trên địa bàn huyện để kịp thời kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đối với các loại tội phạm đang gia tăng địa bàn phát sinh nhiều tội phạm*”.

Một số cơ quan, đơn vị và ngành tư pháp việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện còn chậm.

3. Nguyên nhân

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của uỷ ban thường vụ Quốc hội nên các đơn vị chịu sự giám sát còn lúng túng trong việc tổng hợp nội dung kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Một số nội dung kiến nghị mang tính định hướng như: tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tổ chức bộ máy trong cơ quan đơn vị, bồi dưỡng, tập huấn; công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị... cần phải có kế hoạch cụ thể, thời gian, kinh phí và thực hiện theo đúng quy trình nên một số kiến nghị chưa giải quyết ngay sau khi kiến nghị.

IV. KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm chịu sự giám sát theo quy định tại Điều 24 Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực Ban pháp chế tại một số xã, thị trấn. Đoàn giám sát của Ban pháp chế báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Toà án nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu BPC HĐND huyện.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

Nguyễn Đăng Khoa